
 
แบบฟอร์ม ITA.SRU – O20 

 
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2567 วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม  พ.ศ. 2567  
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : 
    1. พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา 
    2. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
    3. พิจารณาหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
    4. พิจารณาหลักสูตรวิชาโทธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
    5. พิจารณาการจ้างอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) ที่มีการจัดการเรียนการสอน  มากกว่าร้อยละ 50   

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 8 คน มีผู้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ 5 คน ลาประชุม 3 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน ดังนี้ 
1. รศ.ดร.เรวด ีกระโหมวงศ์ 

 
สังกัดกลุ่มหลักสูตรการประเมินผลและวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สังกัดสำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3. รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

4. นายเสรี นนทสูต ิ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ 
- กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.) 

5. นายมนูญ สรรค์คุณากร - ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล 
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิ
เมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
- คณะกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ และกรรมการสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย  
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ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน 
ผู้ลาประชุม จำนวน 3 คน ดังนี้ 
1. ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว  

 
สถานที่ทำงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  

2. รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  
3. นางอารดา เฟื่องทอง  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  

  
 
ผลจากการมีส่วนร่วม :  
    1. พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา  
        ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ สุวรรณทิพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้นำเสนออนุมัติการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 ราย 
ต่อสภาวิชาการ 
        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ราย 
และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการให้ปริญญา 
    2. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
        ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้นำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภาวิชาการ ดังนี้  
        1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2564)  
    1.1 กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ วารวิชนี หวัน่หนู 
เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการปฏิบัติงาน เป็น อาจารย์ ดร.มัธนียา พงศ์สุวรรณ 
            1.2 ขอยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภวิกา ภักษา เนื่องจากลาออก จาก
เดิมมีจำนวน  6 คน เหลือจำนวน 5 คน 
        2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566)    

  2.1 แก้ไขแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2568 จากเดิม แผนรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 
40 คน และนักศึกษาภาคกศ.บท.จำนวน 40 คน  เป็น รับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 80 คน โดยไม่เปิดรับ
นักศึกษาภาคกศ.บท. 
            2.2 แก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566 

        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามที่เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
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    3. พิจารณาหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
        อาจารย์ตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ต่อสภา
วิชาการ 
        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการศึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยฯ  
        โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        1. ควรปรับชื่อวิชาโทให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชา เนื่องจากรายวิชาส่วนใหญ่มีคำว่าท่องเที่ยวและ
บริการ ควรปรับชื่อวิชาโท เป็นการท่องเที่ยวและบริการ  
        2. ควรปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปรัชญา ดังนี้ 
            2.1 ปรชัญาเขียนเน้นเรื่องการท่องเที่ยวและบริการ และเน้นเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ไม่มีคำว่าบริการ ควรเพิ่มคำว่า “บริการ” ด้วย และวัตถุประสงค์ข้อนี้มีคำว่าสนับสนุน
การดำเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ซ่ึงควรระบุให้ชัดเจนว่าจะเน้นพัฒนาด้านธุรกิจ หรือด้านนักพัฒนาการท่องเที่ยว  
   2.2 ปรชัญาเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่วัตถุประสงค์ไม่ได้เน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมถึงคำอธิบายรายวิชายังไม่สะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
        3. ปรชัญาเขียนเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ แต่คุณลักษณะ
ของนักศึกษาเป็นแบบทั่วไป ไม่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
อย่างไร 
        4. วัตถุประสงค์มีจุดเน้นที่จิตบริการ แต่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ไมไ่ด้แสดงให้เห็นถึง
ด้านดังกล่าว 
        5. อาจจะเปลี่ยนวัถตุประสงค์ข้อที่ 2 เป็น “มีทักษะด้านการท่องเที่ยวและบริการและใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานได้” ซึ่งจะมีความชัดเจนมากกว่า 
        6. จุดเน้นหลายด้านของหลักสูตรอยู่ในรายวิชาเลือก ควรมีการจัดเรียงรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญา 
โดยปรับบางรายวิชาจากวิชาโทเลือกมาเป็นวิชาโทบังคับ 
        7. การออกแบบรายวิชาจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละชุมชน ควรมีแนวทางการเลือกใช้ 
model การท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 
        8. ให้ทบทวนคำอธิบายรายวิชา ที่ขึ้นต้นด้วยความหมาย ให้ปรับเป็นเชิงแนวคิด ลักษณะความสำคัญ  
หรือหลักคำพ้ืนฐานที่แสดงถึงสมรรถนะที่สูงขึ้น 
        9. ให้ทบทวนการจัดทำกลยุทธ์การเรียนรู้และการประเมินผล ซึ่งเมื่อดูจาก PLO แต่ละตัววิธีการวัดและ
ประเมินผลไม่สอดคล้องกับ PLO นั้น ๆ เช่น ในหน้า 17  PLO1 เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจแต่ไปวัดประเมิน
ความรับผิดชอบ หรือในส่วนของ PLO2 วัดความสามารถในการออกแบบบริการแต่มาประเมินเรื่องความ
รับผิดชอบ ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน และในการระบุวิธีการประเมินต่าง ๆ ให้ทบทวนระหว่างการทดสอบและการ
ประเมินต่างกันอย่างไร ควรระบุให้ชัด   
         10. ให้ทบทวนความสัมพันธ์ ที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น ในวัตถุประสงค์เน้นจิตบริการ เมื่อ
ดูจากผลลัพธ์การเรียนรู้ใน PLO ไม่มีตัวใดที่จะบ่งบอกถึงการที่จะทำให้เกิดคุณลักษณะนั้น ๆ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดเน้นที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ แต่รายวิชาไปปรากฏในกลุ่มวิชาโทเลือก ซึ่งหากผู้เรียนไม่
เลือกเรียนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์และไม่บรรลุ PLO   
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     4. พิจารณาหลักสูตรวิชาโทธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
         ผศ.ภรณ์พักตรา ศักดา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เป็น
ผู้นำเสนอหลักสูตรวิชาโทธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ต่อสภาวิชาการ 
 มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการศึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยฯ  
         โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
         1. การเขียนปรัชญาเขียนกว้างเกินไปสำหรับการเรียน 18 หน่วยกิต  เนื่องจากมีการเขียนเรื่องการ
ท่องเที่ยวและบริการด้วย แต่รายวิชายังไม่สอดคล้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งอาจปรับเป็น “เพ่ือ
ขับเคลื่อนธุรกิจการบินในระดับภูมิภาคและประเทศ” โดยตัด “ด้านการท่องเที่ยวและบริการ” ออก 

2. วัตถุประสงค์ยังไม่สะท้อน คำว่า “ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ” 
3. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาจมีรายวิชารองรับไม่เพียงพอ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในกลุ่มวิชาโท

เลือก 
4. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษายังเป็นแบบทั่วไป ไม่เจาะจง อาจจะต้องระบุให้ชัดว่าในระดับ

ภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
5. คุณวุฒิและคุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ปรับรูปแบบการเขียนเหมือนกับหลักสูตร

วิชาโทการท่องเที่ยว ทำให้หลักสูตรน่าดึงดูดใจยิ่งขึ้น และหลักสูตรอาจเพิ่มรูปแบบการตีพิมพ์ด้วยเพื่อให้เป็น
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ว่าอาจารย์ทุกท่านมีคุณสมบัติในการเป็นผู้รับผิดชอบ 

6. คำว่า “ธุรกิจการบิน” อาจจะต้องมีการชี้แจงได้ว่าธุรกิจการบิน ไม่รวมถึงการออก licenses    
ต่าง ๆ  เป็นการเน้นการบริการภาคพ้ืน  
     5 พิจารณาการจ้างอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) ที่มีการจัดการเรียนการสอน  มากกว่าร้อยละ 50   
        ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ สุวรรณทิพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้นำเสนอการจ้างอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) ที่มีการจัดการเรียนการสอน  มากกว่าร้อยละ 50   
       มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติให้ถอนออก เพ่ือให้กลับไปพิจารณาอีกครั้ง ด้วยมีกรรมการสภาวิชาการได้
มีข้อเสนอแนะว่าในเมื่อกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ได้มีการยกเลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2558 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยควรใช้ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 แทน เพื่อความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศ 
ฉบับดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าอาจารย์พิเศษต้องสอนร้อยละเท่าใด ระบุเพียงให้มีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงานของหน่วยงาน : ดังนี้ 
   1. ปรับชื่อหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับรายวิชา ปรับวัตถุประสงค์และการจัดเรียงรายวิชา
ให้สอดคล้องกับปรัชญา รวมทั้งปรับการออกแบบรายวิชา ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา ทบทวนการจัดทำกล
ยุทธ์การเรียนรู้และการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กำหนดรายวิชาที่
สามารถรองรับในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    2. ปรับปรุงการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาโทธุรกิจการบิน กำหนดรายวิชาให้มีจำนวน
เพียงพอกับการรองรับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับการกำหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้ชัดเจนว่าจะ
เป็นระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และปรับรูปแบบการเขียนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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     3. มีการทบทวนการจ้างอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) ที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า ร้อยละ 50 
เอกสารประกอบการดำเนินงาน :  
1. รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2567 
2. ภาพประกอบในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 11/2567 

      
ผู้รายงาน : นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์. ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก 

               วัน/เดือน/ปี : .7 ตุลาคม พ.ศ.2567.. 



 

 


